

Số: /SNV-CCVC
V/v rà soát, giải trình một số nội dung
trong tham mưu kế hoạch đào tạo,
bồi dưỡng CBCCVC năm 2023

Hà Tĩnh, ngày tháng 02 năm 2023

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về rà soát, giải trình, báo cáo một số nội dung liên quan đến việc xây dựng các lớp trong dự thảo Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2023, Sở Nội vụ báo cáo như sau:

1. Công tác triển khai

Ngày 25/10/2022, Sở Nội vụ ban hành Văn bản số 2042/SNV-CCVC về việc báo cáo công tác đào tạo, bồi dưỡng năm 2022; đề xuất, phối hợp đăng ký kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2023;

Trên cơ sở đăng ký của các cơ quan, đơn vị, địa phương, Sở Nội vụ dự thảo Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2023; xin ý kiến theo Văn bản số 2582/SNV-CCVC ngày 30/12/ 2022;

Sau khi tiếp thu, hoàn thiện dự thảo, ngày 03/02/2023 Sở Nội vụ trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2023 tại Văn bản số 138/SNV-CCVC;

2. Các nội dung chính trong sự thảo Kế hoạch

Đối với các nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh, đã được cụ thể trong công tác đào tạo, trên cơ sở các nghị quyết và theo ngành nghề tỉnh cần, được phê duyệt tại Quyết định số 2586/QĐ-UBND ngày 19/12/2022 của UBND tỉnh về việc ban hành danh mục ngành nghề cần đào tạo, thu hút và hỗ trợ sau tuyển dụng của tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2022 – 2025;

Công tác bồi dưỡng lý luận chính trị, bồi dưỡng theo ngạch, bậc, chức danh nghề nghiệp cũng như kỹ năng lãnh đạo, quản lý đã gắn với quy hoạch, trên cơ sở đề xuất của các cơ quan, đơn vị, địa phương;

Việc tập huấn cho đội ngũ CBCCVC được tổ chức trong thời gian ngắn (từ 1 đến 3 ngày), nhằm trao đổi, hướng dẫn, giải đáp làm rõ những quy định của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; cập nhật hoặc hệ thống lại những quy định cũ và mới, trao đổi phương pháp làm việc khoa học, hiệu quả, các vướng mắc trong thực tiễn nhằm thực hiện tốt công tác chuyên môn, nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ ngành Nội vụ và thống nhất triển khai trên toàn tỉnh. Công tác chuyên môn ngành Nội vụ có liên quan đến các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương; trong khi đó mỗi ngành thực hiện chuyên môn, nghiệp vụ riêng, phần lớn tập trung vào các quy định trong thực hiện công việc chuyên môn, chuyên ngành, dẫn đến ít chú trọng, cập nhật kịp thời các quy định về quản lý, sử dụng CBCCVC. Nhận thấy, để góp phần quan trọng trong hướng dẫn tham mưu công tác ngành Nội vụ trong toàn tỉnh, hoàn thành chức năng, nhiệm vụ chuyên môn đảm bảo đúng quy định, nâng cao chất lượng, hiệu

quả thì việc tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp ngành Nội vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tham mưu công tác liên quan đến ngành Nội vụ tại các cơ quan, đơn vị, địa phương là hết sức cần thiết.

Đối với các sở, ban, ngành, địa phương: Ngoài các lớp theo Kế hoạch của UBND tỉnh, theo chức năng, nhiệm vụ sẽ xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện theo hướng chuyên sâu về kỹ năng, chuyên môn, nghiệp vụ theo chỉ đạo, hướng dẫn của ngành cấp trên cũng như của UBND tỉnh giao (đã được đề cập tại phần Tổ chức thực hiện trong dự thảo Kế hoạch);

3. Giải trình cụ thể các lớp tập huấn

3.1. “Công tác quản lý Nhà nước về hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện”

Nhằm khắc phục nội dung tại Văn bản số 290/BNV-TCPCP ngày 31/01/2023 của Bộ Nội vụ về việc thông báo kết quả kiểm tra công tác quản lý nhà nước về hội, quỹ, theo đó Văn bản số 290/BNV-TCPCP đã nêu tồn tại, hạn chế tại tỉnh Hà Tĩnh: “Chưa thường xuyên tổ chức lớp tập huấn cho công chức làm công tác quản lý nhà nước về hội, quỹ và lãnh đạo hội”

Hà Tĩnh có hơn 1.200 hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện; một số nội dung quyết định về hội, quỹ cấp huyện, cấp xã, tỉnh đã ủy quyền cho cấp huyện. Tuy nhiên, trong thời gian qua công tác quản lý nhìn chung còn chưa chặt chẽ, chưa được quan tâm đúng mức, vẫn có vi phạm, đội ngũ tham mưu chưa nắm rõ các quy định và hiểu đúng chức năng, nhiệm vụ... và từ trước đến nay, chưa tổ chức tập huấn về nội dung này.

3.2. “Công tác quản lý Nhà nước về thanh niên”

Tại Văn bản số 279/BNV-CTTN ngày 31/01/2023 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2023, Bộ Nội vụ yêu cầu các tỉnh: “Tổ chức tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ công chức thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên”; đồng thời, báo cáo kết quả “Tổ chức tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ công chức thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên” hàng năm cho Bộ Nội vụ (chế độ báo cáo năm thường kỳ các tỉnh phải nêu nội dung này).

Ủy ban quốc gia về thanh niên đã ban hành Kế hoạch số 01/KH-UBTN ngày 31/01/2023 về tổ chức các Đoàn công tác của Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam làm việc với Ủy ban nhân dân các tỉnh năm 2023 (trong đó sẽ làm việc với tỉnh Hà Tĩnh dự kiến vào quý 2 hoặc quý 3 năm 2023). Do đó, cần tổ chức tập huấn sớm để có nội dung đưa vào báo cáo với đoàn công tác.

Trên thực tế, một số đơn vị, địa phương chưa nắm rõ chức năng, nhiệm vụ về quản lý nhà nước về thanh niên; đồng thời một số nhiệm vụ Bộ Nội vụ giao Sở Nội vụ như thống kê thanh niên theo bộ chỉ số, nhiều địa phương đang lúng túng, cần tranh thủ hướng dẫn, tập huấn của bộ để các đơn vị thông suốt, thuận lợi cho tổ chức thực hiện và từ trước đến nay, chưa tổ chức tập huấn về nội dung này.

3.3. “Các quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức”

Theo Kết luận thanh tra số 355/KL-TTBNV ngày 11/8/2021 của Thanh tra Bộ Nội vụ về việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý biên chế công chức, viên chức; tuyển dụng công chức, viên chức; xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên; bổ nhiệm công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý; số lượng cấp phó và việc ký hợp đồng làm việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh Hà Tĩnh, giai đoạn từ 01/01/2019-

31/12/2020 đã chỉ ra nhiều sai phạm. Các cơ quan, đơn vị, địa phương chưa nắm rõ đầy đủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức;

Thực tế qua: kiểm tra định kỳ 6 tháng, năm (đoàn cải cách hành chính do UBND tỉnh thành lập); trao đổi các nội dung trong thực hiện công tác chuyên môn; phản ánh của các đoàn kiểm tra, thanh tra của Sở Nội vụ, nhận thấy việc quản lý, sử dụng CBCCVC chưa thực hiện tốt, đang lúng túng trong các tình huống; một số nội dung chưa thực hiện đầy đủ theo đúng quy trình. Từ năm 2020 đến nay, chưa tập huấn nội dung này.

3.4. “Kỹ năng quản lý và phát triển đội ngũ cán bộ, công chức trong công tác tổ chức, nhân sự”

Nhằm trang bị cho đội ngũ cán bộ, công chức trong công tác tổ chức, nhân sự ở các cơ quan, đơn vị, địa phương có kỹ năng trong việc sắp xếp, bố trí, sử dụng đúng người, đúng việc, từ đó tham mưu tốt công tác tổ chức ở từng đơn vị. Từ trước đến nay, chưa tập huấn nội dung này.

3.5. “Xây dựng văn hóa công sở, chính quyền số”

Việc chuyển đổi số trong thực hiện một số nhiệm vụ chuyên môn là tất yếu, CBCCVC làm việc, trao đổi thông tin trên mạng Internet từ đó văn hóa giao tiếp, văn hóa công sở không theo nếp cũ; nhằm thay đổi cách nhìn nhận, cách làm và kỹ năng cho một số trong nhóm đối tượng (theo đối tượng của Kế hoạch) để đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Từ trước đến nay, chưa tập huấn nội dung này.

3.6. “Nghịệp vụ chuyên ngành thống kê cho công chức Văn phòng thống kê cấp xã”

Nội dung này do Cục Thống kê Hà Tĩnh đề nghị, đã được Tỉnh ủy đưa vào Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2023. Từ trước đến nay, công chức cấp xã chỉ được hướng dẫn theo từng nhiệm vụ cụ thể, không có kỹ năng tổng thể trong thực hiện nhiệm vụ; việc điều tra, tổng hợp thông tin chưa được số hóa. Thực tế do điều kiện tiếp cận thông tin, trang thiết bị phục vụ cho công chức phụ trách công tác nghiệp vụ, chuyên môn cấp cơ sở còn yếu, còn khó khăn; việc điều tra, khảo sát về kinh tế - văn hóa - xã hội lấy thông tin từ người dân để phục vụ công tác thống kê từng bước được số hóa, để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ, việc tập huấn cầm tay chỉ việc cho công chức xã phụ trách thống kê là cấp thiết.

Sở Nội vụ báo cáo, kính đề nghị đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc, các PGĐ Sở;
- Lưu: VT, CCVC.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Cù Huy Cẩm